



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศูนย์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป กพ. ภาค ก การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐานฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะเครือข่ายสำนักงาน กพ. ได้รับมอบหมายให้เป็น ศูนย์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีสนามสอบทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง และมีผู้เข้ารวมสอบกว่า ๔๐,๐๐๐ คน โดยมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รก.อธิการบดี มรพส. และ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงาน กพ. และบุคลากร มรพส. ทุกฝ่าย ร่วมดำเนินการสอบวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในการนี้คณะทำงานได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ ของสำนักงาน กพ. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปได้อย่างมาตรฐานตามที่สำนักงาน กพ. กำหนดให้เหมือนกันทุกสนามสอบทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณจังหวัดพิษณุโลก, สนามสอบทุกแห่ง รวมทั้งผู้บริหาร, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการจัดสอบดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยทุกประการ



▶▶ ขอเชิญประชุม วันนี้.. ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ “PSRU JOB FAIRS 2<sup>nd</sup>” ครั้งที่ ๒ และโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประชุม วันนี้ (๒๙ ก.ค.) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว



## ผศ.อนงค์ ตันติวิชัย ขอขอบคุณบุคลากร มรพส.ที่ร่วมทำบุญ



นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ชา ผู้อำนวยการกองกลาง สนง. อธิการบดี มรพส. เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และบุคลากร มรพส. มอบเงินทำบุญและสวดอธิษฐานศพ **คุณวินัย ตันติวิชัย** สามีของ ผศ.อนงค์ ตันติวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว และฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในการนี้ทางเจ้าภาพและครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญ ขออนุโมทนาผลบุญให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ เทอญ

## ธนาคารกรุงไทย เสนอการบริการที่ครบวงจรแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านการเงินสำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัย ให้มีความความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงจัดการให้บริการที่ครบวงจร อาทิ **การรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครสอบ** ผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเครื่อง ATM, ระบบ Internet และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยธนาคารจะรวบรวมเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งสรุปรายงานการรับชำระเงิน ทุกสิ้นวันทำการให้กับมหาวิทยาลัย **บริการ KTB Corporate Online** สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร **บริการโอนเงินอัตโนมัติ (KTB iPay)** และ**บริการด้านบัตรเครดิต** โดยบริการวางระบบบัตรเครดิตนักศึกษาที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับบัตร ATM ทั่วไป ท่านที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ **KTB Call Center ๑๕๕๑**

## ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว มรพส. แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว มรพส. ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ **หนังสือการบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร** แต่งโดย **ผศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว** เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิคการควบคุมคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการคุณภาพ โดยรวบรวมเนื้อหาให้มีความครบถ้วน กระชับเหมาะสำหรับใช้ในสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เนื้อหาของหนังสือเล่มครอบคลุมทุกประเด็นที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ หลักการของระบบการประกันคุณภาพสมัยใหม่ รวมถึงระบบบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ครอบคลุมทั้ง GMP HACCP และ ISO 22000 พร้อมทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมาย ท่านผู้สนใจหาซื้อได้ที่**ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว**



## ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน



งานส่งเสริมการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม**การอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน** ซึ่งจะฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ๒ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยรับสมัครจำนวนชนิดกีฬาละ ๔๐ คนเท่านั้น นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องงานส่งเสริมกีฬา ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๙๖๑๗